

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ เรื่อง "การเตรียมการสร้างหลักประกันเพื่อการดำรงชีวิตในวัยสูงอายุของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความเมตตา กรณาจากบุคคลเหล่านี้ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณคุณคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความสามารถ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความช่วยเหลือ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดี และคอยขัดเกลาในประเด็นปัญหาการวิจัยให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำในการดำเนินการ และคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดรองศาสตราจารย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ที่สละเวลาในการมาเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จลงได้รองศาสตราจารย์ นางลักขณ์ เอมประดิษฐ์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งที่คอยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และนายพิมล แสงสว่าง กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกท่านหนึ่ง ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ถึงแม้จะมีภารกิจมากจากงานประจำ แต่ก็สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหา ผู้ศึกษาจึงตระหนักในพระคุณเป็นอย่างสูง จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมทุกท่านที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้ศึกษาได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งจะช่วยเหลือในหน่วยงานของตนเองและอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ขอขอบพระคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน ที่สละเวลาตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อพูลเดช คำชมภู และ คุณแม่แขวง คำชมภู บุคคลอันเป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่ง ผู้ให้ชีวิต ให้โอกาสที่ดี อบรมสั่งสอน และขอขอบคุณ คุณสิริลักษณ์ คำชมภู ภรรยา อันเป็นที่รักที่คอยให้กำลังใจเพื่อให้ผู้ศึกษาประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต

ท้ายที่สุด ผู้ศึกษารู้สึกปลาบปลื้มยินดีต่อตัวเองในความมุ่งมั่น ความพยายาม ความอดทน มีความตั้งใจจริง ต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ จนสามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ จนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หากผลดีของวิทยานิพนธ์นี้ได้บังเกิดขึ้นต่อหน่วยงานของผู้ศึกษาเอง หรือต่อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอมอบความดีนี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมา ส่วนความบกพร่องนั้นผู้ศึกษาน้อมรับไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

สิริชัย คำชมภู

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2550